

THÔNG BÁO

**kết luận về kiểm tra thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng
đối với Đảng bộ huyện Tân Phú năm 2022**

Thực hiện Quyết định số 842-QĐ/TU và Kế hoạch số 196-KH/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2022. Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Cao Văn Quang - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Đảng bộ huyện Tân Phú.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Phú về kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2022; báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận như sau:

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG NĂM 2022

1. Những kết quả đạt được

Trong năm, Huyện ủy Tân Phú đã tổ chức triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các mặt công tác đều đạt kết quả tốt, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, trong đó nổi bật là:

- *Công tác chính trị tư tưởng*: Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; các nội dung về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, đạt tỷ lệ cao. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên thực hiện đăng ký trách nhiệm nêu gương thông qua việc làm cụ thể thiết thực hằng ngày, biểu dương nhân rộng những tấm gương điển hình, gương “người tốt, việc tốt”; xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện Quy chế nêu gương và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trong năm, huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong các ngày lễ, sự kiện lớn của dân tộc. Thực hiện gắn công tác tuyên truyền miệng với nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận và tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh ngay từ cơ sở, từ đó tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội

trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách ở địa phương, không để xảy ra các “điểm nóng” trên địa bàn.

- *Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng*: Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở của Đảng bộ huyện hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2023-2025 đúng tiến độ thời gian và nội dung đại hội theo quy định¹. Duy trì 100% chi bộ ấp, khu phố có chi ủy. Trong năm, đã kết nạp đảng viên mới 96 đạt 101,01% chỉ tiêu Tỉnh giao.

Huyện đã hoàn thành công tác bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 cấp cơ sở; đối với cấp huyện đã hoàn tất hồ sơ, trình Tỉnh ủy phê duyệt. Các chức danh chủ chốt huyện, xã, cán bộ chuyên trách xã đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị; 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn.

Toàn huyện, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và trên 91% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Triển khai, chỉ đạo thực hiện tốt Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giới thiệu đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú; xây dựng Kế hoạch về dự sinh hoạt và giám sát tình hình, nội dung sinh hoạt chi bộ, đảng ủy năm 2022².

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được huyện ủy tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ gắn với thực hiện việc khắc phục khuyết điểm của Ban Thường vụ huyện ủy sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021, đến nay, **02/06** nội dung tồn tại, hạn chế đã được khắc phục theo Kế hoạch số 98-KH/HU ngày 26/01/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy.

- *Công tác dân vận*: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt nâng cao chất lượng hoạt động, tập hợp đoàn viên hội viên; tỷ lệ quần chúng tham gia đoàn, hội đạt 87,4%; riêng Đoàn Thanh niên đạt 65,6%. Có 99% cơ sở đoàn, hội đạt vững mạnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, chính quyền, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tất cả các loại hình. Toàn huyện có 87% cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo theo các tiêu chí thi đua dân vận khéo và 82% cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức 20 cuộc giám sát và 10 hội nghị phản biện. Thông qua kết quả giám sát, phản biện xã hội, đã phản ánh, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời xử lý giải quyết các bức xúc trong nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Thực hiện tốt Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tiếp công dân 11 ngày và đối thoại với nhân dân ấp 4 xã Tà Lài về

¹ 253/253 chi bộ hoàn thành Đại hội; có 6/253 chi bộ, tỷ lệ 2,37% đại hội 01 nội dung, tại đại hội không tiến hành bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ (chi bộ Công an thuộc Đảng bộ xã Phú An, Chi bộ Công an thuộc Đảng bộ xã Phú Thịnh, Chi bộ Công an và chi bộ Trường Mầm non thuộc Đảng bộ xã Trà Cỏ, Chi bộ Công an thuộc Đảng bộ xã Đắc Lua, Chi bộ Trung tâm GDNN&GDTX thuộc Đảng bộ Khốí VHXH).

² Đã thành lập 04 tổ công tác dự giám sát nội dung sinh hoạt tại 25 tổ chức đảng (10 Đảng ủy, 03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện và 12 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở).

cấp, phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng chí Chủ tịch UBND huyện đối thoại với nhân dân xã Núi Tượng về vấn đề khai thác cát.

- *Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng*: Đã tiếp nhận và xử lý 33/33 đơn, thư tố cáo, kiến nghị. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những điều cán bộ, đảng viên không được làm nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, hạn chế xảy ra sai phạm. Trong năm đã xử lý kỷ luật 60 đảng viên, chiếm 1,37% so với tổng số đảng viên toàn đảng bộ (Nghị quyết dưới 0,6%).

- *Về phát triển kinh tế*: Tổng thu ngân sách vượt 68% dự toán giao. Thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư tỉnh giao đạt 91,58% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách huyện đạt 80,71% kế hoạch. Trong năm, huyện tiếp tục triển khai thực hiện 07 dự án trên địa bàn.

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng dự kiến 04/04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022³.

Huyện đang tập trung, chú trọng đầu tư thực hiện các dự án liên kết sản xuất đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện nhằm gia tăng giá trị, củng cố các vùng sản xuất tập trung, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp⁴.

- *Về quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường*: Thực hiện chỉ tiêu thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại và rác thải công nghiệp không nguy hại đạt 100%. Đã hoàn thành 100% công tác cấp, phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai được tăng cường; đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện, đã xử lý 08 vụ với số tiền 125,8 triệu đồng.

- *Về phát triển an sinh xã hội*: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Giám sát chặt chẽ các loại bệnh truyền nhiễm, đảm bảo không chế không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Số bác sĩ trên một vạn dân đạt 6,2 bác sĩ; số giường bệnh trên một vạn dân đạt 19,5 giường bệnh. Thu gom, xử lý 100% chất thải y tế. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi chiếm 5,64%; suy dinh dưỡng chiều cao theo độ tuổi chiếm 10,68%.

³ Các xã Phú Lộc, xã Phú Thanh (Nghị quyết năm 2021 chuyển sang) và xã Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 03 xã Tà Lài, Trà Cỏ, Phú Trung đã hoàn tất hồ sơ trình Ban chỉ đạo tỉnh chờ thẩm định.

⁴ Tiếp tục triển khai 03 dự án hỗ trợ liên kết sản xuất cho sản phẩm: Bưởi da xanh (HXT TMDVNN Tà Lài), lúa sạch (HTX Nông nghiệp VietGAP Phú Bình), rau an toàn (HTX rau Trúc Lâm) hỗ trợ xây dựng VietGAP, hỗ trợ vật tư sản xuất (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) tổng kinh phí hỗ trợ 3,1 tỷ đồng. Mở rộng các vùng VietGAP trên cây trồng, vật nuôi: 67,6ha Bưởi (tập trung tại Tà Lài, Phú Thịnh, Phú Lập); 15 ha dứa xiêm VietGAP (Phú Thịnh), 69 ha Sầu riêng VietGAP (Phú An), 30ha cá nước ngọt VietGAP (Phú Điền), 29 ha tôm càng xanh VietGAP (Trà Cỏ).

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh, các cơ sở hành nghề y, dược. Trong năm không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào trên địa bàn⁵.

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 92%. Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch đạt 87%%; ở nông thôn đạt 86,7%. Đã giảm 348 hộ/348 hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo từ 0,82% xuống còn 0%.

Đã tập trung chăm lo, hỗ trợ các dịp lễ, tết cho nhân dân; thăm, tặng quà, thực hiện các chế độ chính sách, các chương trình giải quyết việc làm, xây nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo.

- *Về phát triển văn hóa, giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ:* Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn danh hiệu gia đình văn hóa là 99,16%; ấp, khu phố đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa, đạt tỷ lệ 97%; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt tỷ lệ 92,6%; tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 100%. Số lao động đã qua đào tạo nghề đạt tỷ lệ 67%.

100% các xã, thị trấn và các ấp, khu phố có trung tâm văn hóa, nhà văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt của người dân.

Toàn huyện có 38/57 trường công lập thuộc huyện quản lý được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục các bậc học cấp học được chú trọng thực hiện.

Huyện đã quan tâm và có chương trình, giải pháp hỗ trợ, khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

- *Về quốc phòng - an ninh:* Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tổ chức chặt chẽ, đúng luật, đạt chất lượng và chỉ tiêu quy định. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,61% so dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 27,2%.

Tình hình phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông được kiểm chế. Việc xử lý tin báo tố giác tội phạm, điều tra khám phá án hình sự và trọng án đạt chỉ tiêu đề ra. Hoàn thành chỉ tiêu thi hành án dân sự theo quy định của ngành. Tỷ lệ cai nghiện ma túy tập trung, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

- *Về xây dựng chính quyền:* Thực hiện tốt cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông hiện đại” nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ theo quy trình⁶. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt⁷.

⁵ Đã thực hiện kiểm tra 60 cơ sở, nhắc nhở 08 cơ sở vi phạm.

⁶ Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 42.123 hồ sơ; đã giải quyết 40.818 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn và trước hạn là 40.451 hồ sơ (tỷ lệ 99,10%); hồ sơ giải quyết trễ hạn là 367 hồ sơ (tỷ lệ 0,90%); tổng số hồ sơ đang thụ lý giải quyết 1.305 hồ sơ.

⁷ Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập đoàn và tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Đảng ủy khối Kinh tế và Đảng ủy xã Đắc Lua.

2. Hạn chế

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, đó là: tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 92,6%, không đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 đề ra trên 98%; tỷ lệ đảng viên bị thi hành kỷ luật so với đảng viên toàn Đảng bộ chiếm 1,3%, tăng 15 trường hợp và tăng 0,33% so với năm 2021 và công tác giải ngân vốn đầu tư công chậm. Có 01 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ ⁸.

II- MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO NĂM 2023

1. Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ tạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phù hợp với đặc điểm tình hình của huyện để đảm đạt hiệu quả và phát huy được những đặc điểm lợi thế của địa phương.

2. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa (XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa (XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 04 nhóm nhiệm vụ đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và 03 nhóm đột phá của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ bền vững để nâng cao giá trị nông sản. Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, nguồn tài nguyên, khoáng sản. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, thực hiện tốt hơn việc phục vụ doanh nghiệp và người dân vì sự phát triển chung của huyện.

4. Quan tâm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, đầu tư, nâng cao chất lượng sống của người dân. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết của tỉnh, của huyện về chuyển đổi số; từng bước xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới và đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng trên địa bàn.

5. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm nêu gương, tình

⁸ Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Phú.

thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng năm 2023, đảm bảo chất lượng.

6. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về Công tác dân vận. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Quan tâm xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, nhất là trong việc thực hiện các nội dung trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ trên các lĩnh vực ở cơ sở. Quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân của bí thư cấp ủy xã, thị trấn và bí thư huyện ủy; việc giải quyết đơn thư, xử lý tin báo tố giác tội phạm đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

7. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống các loại tội phạm, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung tổ chức thực hiện đảm bảo chỉ tiêu giao quân hai cấp năm 2023.

** Giao Đảng ủy Công an tỉnh xem xét giải quyết kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Phú, sớm có kế hoạch bố trí trường, phó công an ở những xã còn khuyết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.*

** Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị có liên quan giám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện; báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào đợt 06 tháng và cuối năm.*

Trên đây là Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong năm 2022 và những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2023 của Đảng bộ huyện Tân Phú. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Phú nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Các đ/c TVTU,
- Các ban đảng Tỉnh ủy,
- Thành viên Đoàn Kiểm tra số 2,
- BTV Huyện ủy Tân Phú,
- CP.VPTU-T, P,
- Lưu VPTU.

T-M3T/TB61

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

**☐
Hồ Thanh Sơn**